

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	43264624
Date :	25 ส.ค. 2543	Page :	5
Keyword		Source :	สยามรัฐ No :



ธนากรข้าวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างความมั่นคงในหมู่บ้าน

“ทำไมเวลาฉันต้องการไปเยี่ยมประชาชนตรงนั้น

ตรงนั้น ก็มีคนห้ามไม่ให้ฉันไป ทั้งๆ ที่ทุกแห่งที่ฉันอยากไปก็อยู่บนผืนแผ่นดินไทย”

พระราชปราชญ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทุกครั้งที่พระองค์ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีทรงหวาดหวั่นจากภัยอันตรายทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัย ที่ห่วงใย ไม่ว่าจะอยู่ใน แ่งไหน ตำบลใดก็ตาม พระราชทรงถือว่าเป็นคนไทยด้วยกัน โครงการสร้างความมั่นคงในชนบทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเกิดขึ้นจากการที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 โดยขณะนั้นมี พลตำรวจตรี วิชาส วิบุลากร เป็นผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 ได้หาแนวทางให้เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลให้จงได้

ในความรู้สึกของตำรวจตระเวนชายแดนขณะนั้น มีความเห็นว่าหากชาวบ้านได้รับการพัฒนาให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็จะสามารถก่อให้เกิดความสามัคคีและความสงบสุขได้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานทุนเริ่มต้นทดลองในพื้นที่ 187

หมู่บ้าน ของอำเภอคำม่วง อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อทดลองปฏิบัติตามโครงการเป็นไปด้วยดี ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานพระราชทรัพย์ 1,350,000 บาท ตั้งกองทุนโครงการสร้างความมั่นคงในชนบท ที่หมู่บ้านให้กับตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำดอกผลไปใช้ดำเนินงานในโครงการต่อไป

โครงการดังกล่าวไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ยังคงขยาย

ผลต่อไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อีกมาก นอกจากนี้โครงการสร้างความมั่นคงในชนบทที่หมู่บ้าน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังคงอยู่ในความสนพระทัยเสมอมา แม้ในอดีตพระองค์ไม่ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามผลด้วยพระองค์เอง แต่ก็ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆ เสมอมา และตำรวจตระเวนชายแดนก็เป็นกำลังสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับกิจกรรมที่นำเข้ามาช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นหรือกันดารต่างๆ มีมากมาย อาทิ โครงการธนากรข้าว โครงการป้อนน้ำดื่ม โครงการธนากรยา โครงการผู้ทำตามธรรมชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์สาธิตการตลาด ฯลฯ

ในช่วงของการนำความเจริญต่างๆ เข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆ นั้น จะมีตำรวจตระเวนชายแดนเป็นกำลังสำคัญในการทำความเข้าใจกับราษฎร ในระยะแรกๆ ราษฎรยังไม่ยอมรับการช่วยเหลือครั้งนี้ ดามสิ่งใดก็พบแต่คำตอบว่า ไม่ทราบ ไม่รู้ ไม่เห็น สร้างความหนักใจให้กับตำรวจตระเวนชายแดนอย่างยิ่ง จากปี 2521 ราษฎรเริ่มยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลา จนในที่สุดเมื่อปี 2526 ตำรวจตระเวนชายแดนได้มอบโครงการฯ ดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบมอบให้แก่หน่วยราชการดูแลต่อไป เนื่องจากปัญหาตามแนวชายแดน ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ได้หมดสิ้นไปแล้ว ยังคงเหลือแต่การพัฒนาชีวิตความเป็น

อยู่ของราษฎรในที่ต่างๆ ให้ดีขึ้นสำหรับโครงการแรกที่จะขอเล่าถึง คือ ธนากรข้าว ซึ่งหมายถึงที่เก็บรวบรวมข้าวที่ได้รับจากการบริจาค การขอซื้อและมิใช่เพื่อสำหรับการกุ๊ยมไปบริโภค ธนากรข้าวเป็น 1 ในโครงการของโครงการสร้างความมั่นคงในชนบท โดยมีตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 รับผิดชอบคอยประสานงานดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านต่างๆ เนื่องจากในอดีตพื้นที่ของบ้านโคกเครือ เป็นพื้นที่สีแดงที่ยังคุกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายของสงคราม การต่อสู้กันระหว่างคนในท้องถิ่นกับคอมมิวนิสต์ สร้างความยากจน ความทุกข์ให้กับราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือที่บ้านโคกเครือ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายแหล่ กุสง่า ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีที่นา ไม่มีที่ทำกินมีแต่การทำให้ เมาถ่าน ความเป็นอยู่แร้นแค้น จนกระทั่ง โครงการต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือราษฎร ราษฎรบางคนเกิดที่นี้ อยู่ที่นี้ เห็นความเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ตั้งแต่ยังไม่มื่ออะไร จนกระทั่งเริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ถ้ามีโครงการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไม่รู้จะไปอยู่ที่เยี่ยมสิมาจากไหนมาบรรเทาปากท้องบังเอิญหัวทำ

ส่วนราชการฝ่าย ดชต. 41 เล็งเห็น เลยกทำโครงการขึ้น
หูลเกล้าฯ ถวายแต่สมเด็จพระเจ้า เมื่อสมเด็จพระเจ้าท่านโปรดลง
มากแล้ว ผมว่าดีมากที่สุดเลยหาที่เปรียบมิได้ เมื่อพระองค์
พระราชทานมาแล้ว ความเป็นอยู่เป็นอย่างดี ชาวบ้าน
ของผมกำลังจะล้มตายปากได้กำลังจะปลดเปลื้องหนี้สิน
ทุกอย่างได้ กำลังช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะมีข้าวไว้กิน
และทำไร่นาได้ ปราศจากการลักเล็กขโมยน้อย ไม่มีเลย
คนที่ไม่มีที่นาก็ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง" นายเหล็กกล่าว

นอกจากนี้ยังมีแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยราษฎร
ได้ คือการนำแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ของพระ-



บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง โดยการพูด
ออกอากาศทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโคกเครือ
เพื่อให้พี่น้องเข้าใจมากยิ่งขึ้น

"ส่วนมากคำว่าเกษตรพอเพียง พี่น้องประชาชนเรา
ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำ เขาไม่รู้หรอก ว่าอะไรเป็นอะไร ผม
พยายามพูดอยู่ตลอดเวลา พูดแนะนำพี่น้องว่าให้ทำแบบ
พอเพียง ถ้าเอาอย่างเดี๋ยวมันไม่พอกินหรอก เราต้องทำ
ไร่นาสวนผสมทั้งมีบ่อปลา ทั้งทำนาเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู
เราก็จะพอกิน ถ้าเราจะไป
ทำ แต่ ไร่มันสำปะหลัง
บังเอิญปีนั้นมันสำปะหลัง
ไม่มีราคา เราก็กิน ซึ่งเดี๋ยว
นี้มีราษฎรสนใจขอเข้าร่วม
โครงการไร่นาสวนผสมกับ
เกษตรอำเภอ" นายเหล็ก
กล่าว

นอกจากนี้ผู้ใหญ่-
บ้าน ยังกล่าวว่าเดิมธนา-
การข้าวแห่งนี้มีข้าวอยู่ 600
ตันให้บ้านหนองกบอ้อม 100
ตัน นำออกขายอีก 100 ตัน

เหลือ 400 ตัน ซึ่งยังไม่พอเพียงกับความต้องการ
ของราษฎรในหมู่บ้าน ถ้ามีหน่วยงานไหนที่กรุณาส่งเสริม
อยากจะให้ลงมาช่วยเอาข้าวลงมารับรhapากท้องของ
พี่น้อง เพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุข

เนื่องในวโรกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราช-
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ราษฎรที่
บ้านโคกเครือได้แสดงความรู้สึกส่วนหนึ่งของจิตใจที่ได้
เกิดและเติบโตที่บ้านแห่งนี้ และได้รับพระกรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่างร่วม
ระลึกถึงและแสดงความจงรักภักดี โดยผู้ใหญ่บ้านได้
จะแสดงความรู้สึกว่า

"100 ปี สมเด็จพระเจ้า ในฐานะได้มีส่วนรับความช่วยเหลือ
เหลือในเรื่องต่างๆ จากสมเด็จพระเจ้าบุญคุณของพระองค์ไม่มี
ที่จะเปรียบแล้วล้นพ้นแล้ว ล้นเกล้าแล้ว ถ้าพูดขึ้นมาผม
ยกมือขึ้นเหนือหัวเลย เพราะเป็นนโยบาย ดีที่สุดสมเด็จพระเจ้า
เป็นแม่ของชาติจริงๆ พระองค์ทรงมองการณ์ไกลถึง
พระองค์จะไม่ได้เสด็จมาพระองค์ก็รู้ว่าพสกนิกรในส่วน
ล่างเป็นยังไง ผมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
ล้นเกล้าเลย"

ยังมีราษฎรของบ้านโคกเครือ คือ นางอรพิน โฆษา
ราษฎรหมู่ 1 บ้านโคกเครือ เล่าว่า ในอดีตครอบครัว
ยากจนมาก ได้มาขอยืมข้าวกิน ยืมกินแล้วประมาณ 1
ปี ก็มาใช้คืน ยืมไป 10 ตันนำมาใช้ 11 ตัน ตอนที่ยังไม่
มีโครงการนี้เข้ามายากจนมาก ทำไร ทำไร่ ปลูกข้าวก็ไม่
ได้ผลดีเท่าไร หลังจากโครงการนี้เริ่มเข้ามามีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น อะไรในหมู่บ้านนี้ดีขึ้น ปลูกข้าว ทำไร กิติ
ขึ้นหมด ไม่ยากจนเหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนยากจนน้ำก็อด
อะไรก็อดหมด ดีที่โครงการสมเด็จพระเจ้าเข้ามา น้ำก็มกิน
ข้าวก็มกิน อะไรก็มกิน ดีขึ้นหมดที่มีได้ทุกวันนี้ก็เป็น
เพราะสมเด็จพระเจ้า สมเด็จพระเจ้าปูพื้นฐานให้หมดแล้ว ถึงแม้
สมเด็จพระเจ้าจะไม่ได้อยู่ในตอนนั้นก็ยิ่งนึกถึงพระองค์อยู่เสมอ
เพราะถ้าในวันนั้นไม่มีพระองค์วันนี้จะไม่มีความเป็น
อยู่ที่ดี มีกินมีใช้หรอก ยิ่งนึกถึงพระองค์ไม่ลืมและคิด
ว่าคงจะทำบุญถวายให้พระองค์เนื่องในวโรกาส 100 ปี

นับเป็นโอกาสที่ทำได้ยากครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสลง
ไปสัมผัสชีวิต เชนุกับความเป็นจริง ความยากไร้ ความ
ไม่มีกิน ไม่มีใช้ ของราษฎรที่อยู่ห่างไกลความเจริญ
กับมุมมองแห่งความเจริญก้าวหน้า จากอดีตจนกระทั่ง
ปัจจุบัน เหตุใดชีวิตเขาจึงดีขึ้น เหตุใดตำรวจตระเวน
ชายแดนจึงเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชีวิตราษฎร
คงจะเป็นคำตอบให้ได้ทราบกันแล้วว่า เหตุแห่งความ
เจริญเกิดจากพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริน-
ทราบรมราชชนนี ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายให้การช่วยเหลือ
ช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆของราษฎร เพราะคนทุกคนที่เกิด
และอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ล้วนแต่เป็นคนไทย
ด้วยกันทั้งสิ้น